

“การยุบพรรคก้าวไกลคือการทำลายประชาธิปไตย” สมาชิกรัฐสภาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

วันที่ 7 สิงหาคม ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคก้าวไกล เนื่องจากให้สัญญาว่าจะแก้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ศาลได้ตัดสินสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรคจำนวน 11 คน รวมทั้ง พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรค เป็นเวลา 10 ปี

“เรารู้สึกใจหายกับคำตัดสินอันไร้ยั้งอายของศาลรัฐธรรมนูญที่ยุบพรรคก้าวไกล การเทียบว่าการแก้ไขกฎหมายอันเป็นหน้าที่หนึ่งของรัฐสภาเท่ากับความพยายามล้มล้างสถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งไร้สาระและทำลายความเป็นเอกภาพของกระบวนการรัฐสภา ศาลได้ส่งข้อความชัดเจนว่า วาระการปฏิรูปบางอย่างจะไม่มีการเกิดขึ้นใน รัฐสภาแห่งนี้ ที่ซึ่งการถกเถียงทางการเมืองควรเกิดขึ้นเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ” เมอร์ซี คริสตี้ บาเรนดส์ ประธานกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน และสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซียกล่าว

พรรคก้าวไกลได้จำนวน สส. มากที่สุดในการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2566 แต่กลับถูกขัดขวางจากการตั้งรัฐบาลผสมโดยกลไกรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านเสียงส่วนใหญ่ กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนเตือนว่า คำตัดสินนี้จะยิ่งขัดขวางการถกเถียงทางการเมืองในรัฐสภาไทยที่ซึ่งการพูดคุยเกี่ยวกับพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญถูกจำกัดอยู่แล้ว

“คณะตุลาการทำเกินเลย ไม่เพียงแต่การคัดกรองเสถียรภาพทางการเมืองไทย แต่ยังสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงในระดับระหว่างประเทศ ไม่มีประชาธิปไตยที่ปราศจากเสรีภาพการแสดงออก และฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่เติบโตได้และเป็นอิสระ” เมอร์ซีกล่าว

APHR ได้รับวิญญูจากรูปแบบการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อพรรคก้าวไกลและสมาชิกพรรค รวมทั้งมี สส. จากพรรคก้าวไกล 44 ราย ถูกสอบสวนโดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากการสนับสนุนข้อเสนอแก้กฎหมายในปี 2564

“เราขอยื่นเคียงข้าง สส. พรรคก้าวไกลเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เรามั่นใจว่าแม้พรรค จะถูกยุบ อย่างไม่ยุติธรรม พวกเขาจะยังคงต่อสู้ร่วมกับประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในไทย” ชาร์ลส์ ซานติเอโก อดีตสมาชิกรัฐสภามาเลเซีย และประธานร่วมกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าว

กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนเร่งให้รัฐบาลไทยทำตามสัญญาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและรับประกันว่าจะมีประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิของทุกคน ถ้ารัฐบาลไทยยังยอมรับว่าจะนำประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง รัฐบาลต้องทบทวนรัฐธรรมนูญเพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจเข้มแข็งขึ้น และรับประกันสิทธิตามรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย

“เราเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทบทวนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่คณะรัฐประหารเป็นผู้ร่างเพื่อแก้ไขส่วนที่สำคัญ เราต้องทำให้แน่ใจว่าการยุบพรรคการเมืองใด ๆ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีก และนำพาไทยสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง การใช้ระบบกฎหมายในทางที่ผิดอย่างชัดเจนทำให้เกิดภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยในภูมิภาค” ซานติเอโกกล่าว